

สิทธิพร เจนในเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittirom@uobkayhian.co.th

COM7 - ควรต้องมีสักวัน ที่แรงๆ

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มาที่ไป... ช่วงนี้ต้องขอยกแฟนคลับ นักลงทุน และที่ปรึกษาการลงทุนของ UOBKH ด้วยนะครับ อาจจะเป็นหุ้นเดิมๆ หุ้นตัวเก่าๆ ที่ขาดตาไปไม่นานมานี้... เรียกว่า ช้ำๆ บ่อย จนบางตัวถึงกับจำไม่ได้เลยว่าเขียนไปเมื่อไร หรือ เขียนไปกี่ครั้งแล้ว ... อย่าง PLE BEAUTY SVOA หรือ แม้แต่ COM7 ก็ตาม ถ้าจะจำไม่ผิด ก็กลางๆ สัปดาห์ที่แล้วนี่เอง แล้วถามว่า หุ้นอื่นๆ กราฟสวยๆ ไม่มีแล้วหรือ จริงๆ ก็มีอยู่นะ แต่ก็ด้วยหุ้นที่เลือกๆ มาช้ำๆ นั้น ยังเห็นว่า ยังไปต่อได้ และไม่ว่าจะเล่นถึงกำไร หรือ เน้นลงทุน จะมีหุ้นหรือจำนวนซื้อขายให้ออกได้สบายๆ เรียกว่า ยังซื้อขายช่ายคล่อง และ ซื้อได้ทีละมากๆ ก็ยังได้... แถมนักวิเคราะห์ถ้าจะมีใครควบคุมเกมราคา เราก็หน้าจะยังได้เปรียบในการออก หรือ หนีได้ก่อน และหนีแบบต้องมีกำไร ซึ่งจะทำกำไรมากกำไรน้อย ก็ขึ้นอยู่กับจังหวะ... มาที่เรื่องงานที่จะมาถึงกันในเรื่องนี้ สักหน่อยดีกว่า หลายท่านถามหาว่า เหนือเมฆไม่ออกจนสัมมนาอะไรแล้วหรืออย่างไร ซึ่งยิ่งถ้าเป็นแฟนคลับจากหุ้นด้วยแล้วนั้น เห็นถามหาหุ้นหลายท่าน... ก็ต้องกล่าวนะครับว่า บางครั้ง ดิฉันงานที่บริษัทจริงๆ จึงไม่สามารถไปที่หุ้นหรือไปสัมมนาให้ข้างนอกได้... เขาเป็นว่า วันที่ 23 กันยายน นี้ จะมีงานสัมมนาของบริษัท UOBKH ซึ่งจะเป็งานเปิดตัว โครงการ UIA. รุ่น 4 เป็งานสัมมนาในระดับใหญ่หน่อย เข้าฟังสัมมนาได้ถึง 250-300 ท่าน และจะเป็นการเปิดตัวลูกค้าใหม่ด้วย เพื่อเข้าโครงการ UIA. รุ่น 4... ท่านใดที่ยังไม่เป็ลูกค้าของ UOBKH ต้องเตรียมตัวแต่เนิ่นๆ นะครับ .. แล้วรูปแบบงานสัมมนา และการสมัครเข้าโครงการ จะแจ้งอีกครั้

ดูตามเกม... เห็นอาการในวันศุกร์ มีรูปแบบน่าจะออกไปทางฝั่งรับของที่ราคา 13.30 อยู่ ซึ่งเล่นแบบนั้น เหนือเมฆคาดว่า คงไม่น่าจะเป็นการหลอกช่าย แต่ถ้าจะหลอก เราก็มีทางหนีไว้ ก็เท่า นั้น

แนวรับ : ... 13.3-13.2 หรือ 13.4 ก็ยังซื้อได้ ต่ำกว่า 12.70 คือ โดนหลอก
เป้าหมาย : ... ระยะสั้น ถ้าผ่านยืน 13.5 ก็มองการขึ้นแรง ๆ สู่ 14.5-14.8 ได้

Price Chart...(COM7)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น COM7... จริงๆ เป้าหมายข้างต้นนั้น เป็นแค่เป้าหมายสำหรับนักเก็งกำไรระยะสั้นๆ หรือถ้า จะเก็งกำไร 2-3 วัน ก็มองเป้าแค่นั้นก่อน แต่ช่ายแล้วก็ รอรับคืนหากอ่อนตัว... แต่ด้วยรูปแบบของ MA. ที่เราได้ เคยกล่าวไว้ก่อนหน้านั้นแล้ว การถือเล่นรอบยาวๆ ยังน่า สนใจกว่า เรียกว่า เป้า 18.0 ยังคงไว้เช่นเดิม... ส่วนการ ช่ายนั้น ถ้าจะช่ายที่ระดับเป้าหมาย 18.0 จะช่ายมาก หรือช่ายน้อยเท่าไร ก็ดูแรงซื้อแรงช่ายตรงนั้นกันอีกที เพราะหุ้น COM7 นั้น เป็หุ้นราคาเกิน 10.0 ไม่มาก เส้นเรียงตัวที่ราคา 12.0 ถ้าจะเอาไป 1 เท่าตัว ที่ 24.C ก็ถือว่าไม่ผิด... ดูจากเส้นก่อนที่จะเรียงตัว จะเห็นการ พัวพันของเส้นช่วงราคา 11.0-11.5 นี้คือสัญญาณดี

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูเอบี เคย์ เอเชียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน